

Số: 81 /BC-BPC

Đắk Tô, ngày 13 tháng 12 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Thẩm tra báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022 phương hướng, nhiệm vụ năm 2023**

Thực hiện Công văn số 58/TTHĐND, ngày 01/12/2022 của Thường trực HĐND huyện về việc phân công thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XIV. Ngày 12/12/2022, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tiến hành họp thẩm tra Báo cáo số 486/BC-UBND, ngày 30/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Kết quả thẩm tra như sau:

#### **1. Kết quả đạt được**

Ban Pháp chế cơ bản thống nhất các nội dung báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2022 của UBND huyện. Cụ thể:

##### **1.1. Công tác chỉ đạo điều hành.**

UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng chống tham nhũng năm 2022<sup>1</sup>. Quan tâm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc công khai, minh bạch; định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức; kê khai, công khai tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn theo quy định; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

##### **1.2. Kết quả thực hiện**

Trong năm 2022, UBND huyện đã lồng ghép tuyên truyền các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng được 85 cuộc với 8.225 lượt người tham

---

<sup>1</sup>Cụ thể: Kế hoạch số 24/KH-UBND, ngày 16/02/2022 của UBND huyện về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng và thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22-4-2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Đắk Tô năm 2022; Kế hoạch số 28/KH-UBND, ngày 24/2/2022 của UBND huyện về việc thực hiện kê khai, công khai bản kê tài sản thu nhập năm 2022; Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 22/4/2022 về việc thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện; Công văn số 175/UBND, ngày 22/2/2022 của UBND huyện về việc triển khai công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022; Công văn số 1412/UBND-NC ngày 28/9/2022 của UBND huyện về triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện; Công văn số 1523/UBND-NC ngày 17/10/2022 của UBND huyện về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện,...

dự. Cấp phát 2.500 tờ gấp, sách... với nội dung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung trong đó có nội dung về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xây dựng các nội dung chuyên mục liên quan để tuyên truyền hằng tuần trên hệ thống truyền thanh của địa phương, với tổng số 48 chuyên mục (30 phút/chuyên mục); trang trí 30 cụm pano trên các tuyến đường chính trung tâm huyện với tổng diện tích là 120 m<sup>2</sup>.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn tại 09 cơ quan chuyên môn, 07 đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân huyện quản lý và Ủy ban nhân dân 08 xã, thị trấn. Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị cơ bản chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; tiến hành xử lý kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với 01 công chức cấp xã.<sup>2</sup> Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 22 công chức, viên chức đủ điều kiện chuyển đổi theo Kế hoạch số 37/KH-UBND, ngày 08/3/2022 về việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2022<sup>3</sup>.

Tiến hành 04 cuộc thanh tra về việc thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước, các nguồn thu khác và công tác quản lý, sử dụng tài sản công đối với 04 đơn vị<sup>4</sup>. Đến nay, đã ban hành kết luận thanh tra đối với 03 đơn vị, kết thúc thanh tra tại chỗ 01 đơn vị và đang trong thời gian hoàn thiện báo cáo kết quả thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra. Qua công tác thanh tra đã phát hiện và kiến nghị thu hồi nợ ngân sách nhà nước số tiền 43.375.109 đồng, các sai phạm chủ yếu liên quan đến việc thiết lập một số chứng từ kế toán chưa đảm bảo theo quy định; một số nhiệm vụ chi chưa đảm bảo theo điều, khoản tại quy chế chi tiêu nội bộ... không phát hiện có dấu hiệu tham nhũng. Đến nay, đối tượng thanh tra đã tổ chức thực hiện khắc phục triệt để các đề xuất, kiến nghị, kết luận sau thanh tra.

## 2. Tồn tại, hạn chế

Tình trạng cán bộ, công chức còn gây phiền hà người dân, doanh nghiệp trong giải quyết các thủ tục hành chính còn xảy ra, nhất là trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Ông Lê Đức Vương, công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường xã Đăk Rơ Ngavi phạm không chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính.

<sup>3</sup> Gồm 16 Nhân viên kế toán trong các đơn vị trường học, 06 Công chức Tài chính - Kế toán Ủy ban nhân dân cấp xã.

<sup>4</sup> Trường TH - THCS Văn Lem, UBND xã Ngọc Tú, Trường Mầm non Bình Minh; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện.

<sup>5</sup> Theo văn bản số 935/SNV-TTr, ngày 15/4/2022 của Sở Nội vụ, Sở có chuyển đến UBND huyện xem xét giải quyết 01 kiến nghị của công dân về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai liên quan đến việc không minh bạch trong thực hiện giải quyết thủ tục hồ sơ về đất đai. Cụ thể: Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Mạnh, địa chỉ: Khố 8, thị trấn Đăk Tô, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum (đơn đề ngày 12/4/2022) kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, cụ thể: (1) Người tiếp nhận hồ sơ thực hiện công việc quá chậm; (2) Không thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo thứ tự; (3) Có tình trạng nhận hối lộ, không minh bạch trong thực hiện giải quyết thủ tục hồ sơ về đất đai; (4) yêu cầu thay đổi người tiếp nhận hồ sơ khác có năng lực hoặc tăng cường thêm người tiếp nhận, thực hiện tiếp nhận hồ sơ theo số thứ tự, chuyên nghiệp hơn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hồ sơ phải công bằng.

### 3. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2023

Ban pháp chế thống nhất nội dung về phương hướng, nhiệm vụ được nêu trong báo cáo của UBND huyện. Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện quan tâm chỉ đạo một số nội dung sau:

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu; việc chấp hành pháp luật trong các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực như mua sắm công; đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công; công tác tuyển dụng công chức, viên chức... để phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời nếu có sai phạm xảy ra.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ nhằm chủ động ngăn ngừa và kịp thời phát hiện, xử lý hành vi “tham nhũng vặt” tại các đơn vị, địa phương, nhất là trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 697-CV/TU ngày 20/12/2018 và Công văn số 709-CV/TU ngày 28/12/2018.

- Phát huy vai trò của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên, các cơ quan thông tin đại chúng và nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân và giám sát đối với cán bộ, công chức, cơ quan Nhà nước trong quá trình thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần hạn chế tham nhũng, tiêu cực xảy ra.

Trên đây là kết quả thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND huyện đối với báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện. Kính trình HĐND huyện khóa XIV, kỳ họp thứ 5 xem xét./.

#### Nơi nhận:

- Thường trực HĐND huyện;
- UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Thường trực HĐND các xã, thị trấn;
- Văn phòng HĐND-UBND huyện;
- Lưu: VP, BPC.

**TM. BAN PHÁP CHẾ  
TRƯỞNG BAN**

**Châu Trọng Hóa**

Theo Báo cáo số 17/BC-TTHĐND ngày 16/6/2022 về tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri xã Ngọc Tú có ý kiến “Đề nghị UBND huyện chấn chỉnh thái độ làm việc của công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Một cửa huyện. Vì hiện nay, người dân đi làm thủ tục tại đây, cán bộ chưa hướng dẫn cụ thể trong quá trình làm hồ sơ, khiến người dân phải đi lại nhiều lần, kéo dài và mất nhiều thời gian chờ nhận kết quả”.

Trường hợp ông Nguyễn Đình Thắng – công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã Pô Kô vi phạm chức trách, nhiệm vụ được giao trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai.

